
  

 

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  : 10 เมษายน 2562 

 

                             
 

         
   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
  ที่มา : หอการคา้ไทย

ที่มา : เดลนิิวส ์

สรปุผลการหารอื 
หอการคา้ไทย กบั กระทรวงพาณชิย ์

 

 

       นายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
เ ปิดเผย ภายหลังการน าคณะกรรมการฯ เข้าพบ 
นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฐ์ รองนายกรฐัมนตรี และรมว.
กระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ได้มีการหารือร่วมกัน โดยมี
ข้อสรุป ดงันี้ 1 จะมีการจดัตัง้ War Room ร่วมกนั โดย
จดัตัง้คณะท างานร่วมในรายสนิคา้ บรกิาร และอาหาร 2 
เร่งรดัการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 3 ใหค้วามส าคญั
กบัค้าชายแดน  ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ยงัขยายตัวได้ดี  4 
จดัตัง้คณะท างานเพื่อดแูลกฎหมายและ ระเบยีบต่าง ๆ ที่
เป็นอุปสรรคทางการค้า และ 5 หอการค้าเสนอตัวเป็น
ช่องทางการตลาดและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร  

นายกลินท์  กล่าวว่า หอการค้าไทยยินดีที่จะ
ท างานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  ในเรื่อง 1 การค้า
ชายแดนต้องการใหม้กีารใชส้ะพานมติรภาพ ไทย-เมยีน
มา แห่งที่ 2  2 การตัง้จุดกระจายสนิค้า เพื่อช่วยเหลือ
การค้าขาย  3 การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ   
4 หอการค้าไทยจะช่วยกระจายสนิค้าเกษตร โดยจะใช้
เครอืข่ายหอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ และสมาคมการคา้  
5  จะผลกัดนัและสง่เสรมิการใชส้กุลเงนิทอ้งถิน่  

 

  

  

                   

 

   

          นายสนัน่ อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ไดร้บั
ร้องเรยีนจากสมาชกิหอการค้าไทยและผู้ประกอบการ 
SME ส่งออกผลไม้ไทย ว่า ถูกนักธุรกิจจากจีนไม่
จ่ายเงนิค่าผลไม ้หลงัจากทีเ่ศรษฐกจิจนีอยู่ในช่วงชะลอ
ตวัจากผลกระทบสงครามการคา้  

ดงันัน้ ต้องการให้รฐับาลเร่งเขา้ไปช่วยเหลอื 
SME เน่ืองจากสถาบนัการเงนิปล่อยสนิเชื่อใหก้บั SME 
ทีท่ าธุรกจิคา้ขายกบัจนีค่อนขา้งเขม้งวดมาก  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

   

     นายปรชัญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิพืน้ที่ภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย 
กล่าวว่า การพฒันาเมอืงในออีซีคีวรใชร้ปูแบบเมอืง
อัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีความ
ชดัเจนเกี่ยวกบัผงัเมอืง EECเนื่องจากจะต้องผ่าน
ความเหน็ชอบจาก ครม. หลงัจากนัน้ จงึจะมาท าผงั
เมืองจังหวัด ซึ่งมีอีกหลายขัน้ตอนกว่าจะมีการ
ประกาศผงัเมอืง 

ปัจจุบันภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์แต่ถา้ภาครฐัประกาศผงัเมอืงทีร่ะบุ
รายละเอียดพื้นที่รองรับการพัฒนา เมืองใหม่ที่
ชดัเจนจะท าใหเ้อกชนมคีวามมัน่ใจในการลงทุน 

 

   

   

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ


